

ปฏิทินการเลือกตั้งกรรมการผู้แทนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ใน ก.ค.ศ. แทนตำแหน่งที่ว่าง

วัน/เดือน/ปี	กิจกรรม
วันพฤหัสบดีที่ ๒๐ ตุลาคม ๒๕๕๔	<p>สำนักงาน ก.ค.ศ.</p> <ul style="list-style-type: none"> ➢ ประกาศให้มีการเลือกตั้งกรรมการผู้แทนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ใน ก.ค.ศ. แทนตำแหน่งที่ว่าง สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ดังนี้ <ul style="list-style-type: none"> ➢ ๑. ผู้แทนผู้บริหารสถานศึกษา หรือผู้บริหารสถานศึกษา ที่เรียกชื่ออย่างอื่นในหน่วยงานการศึกษา ตามที่ ก.ค.ศ. กำหนด ซึ่งสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานในเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา แทนตำแหน่งที่ว่าง จำนวน ๑ ตำแหน่ง ➢ ๒. ผู้แทนบุคลากรทางการศึกษาอื่น ซึ่งสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานในเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา แทนตำแหน่งที่ว่าง จำนวน ๑ ตำแหน่ง
วันพุธที่ ๒๖ - วันศุกร์ที่ ๒๘ ตุลาคม ๒๕๕๔	<p>สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน</p> <ul style="list-style-type: none"> ➢ รับสมัครผู้ประสงค์เข้ารับเลือกตั้ง เป็นกรรมการผู้แทนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และกำหนดหมายเลขประจำตัวผู้สมัครเข้ารับเลือกตั้ง ดังนี้ <ul style="list-style-type: none"> ➢ ๑. ผู้แทนผู้บริหารสถานศึกษา หรือผู้บริหารสถานศึกษาที่เรียกชื่ออย่างอื่นในหน่วยงานการศึกษา ตามที่ ก.ค.ศ. กำหนด สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานในเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา แทนตำแหน่งที่ว่าง จำนวน ๑ ตำแหน่ง ➢ ๒. ผู้แทนบุคลากรทางการศึกษาอื่น สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานในเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา แทนตำแหน่งที่ว่าง จำนวน ๑ ตำแหน่ง ➢ ให้ผู้ประสงค์สมัครเข้ารับเลือกตั้งในแต่ละตำแหน่งไปสมัครด้วยตนเองที่สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
วันพุธที่ ๒๖ - วันเสาร์ที่ ๒๙ ตุลาคม ๒๕๕๔	<p>สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน</p> <ul style="list-style-type: none"> ➢ ตรวจสอบคุณสมบัติ ของผู้มีสิทธิสมัครเข้ารับเลือกตั้งเป็นกรรมการผู้แทนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ใน ก.ค.ศ. ตามตำแหน่งที่รับสมัคร

วัน/เดือน/ปี	กิจกรรม
วันจันทร์ที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๕๔	<p>๑. สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน</p> <ul style="list-style-type: none">➢ ประกาศรายชื่อและหมายเลขประจำตัวผู้มีสิทธิเข้ารับเลือกตั้ง ดังนี้<ul style="list-style-type: none">➢ ๑.๑ ผู้แทนผู้บริหารสถานศึกษา หรือผู้บริหารสถานศึกษาที่เรียกชื่ออย่างอื่นในหน่วยงานการศึกษา ตามที่ ก.ค.ศ. กำหนด สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานในเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา➢ ๑.๒ ผู้แทนบุคลากรทางการศึกษาอื่น สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานในเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา <p>๒. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา</p> <ul style="list-style-type: none">➢ ๒.๑ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งผู้แทนบุคลากรทางการศึกษาอื่น➢ ๒.๒ ประกาศรายชื่อและหมายเลขประจำตัวผู้มีสิทธิเข้ารับเลือกตั้งเป็นผู้แทนบุคลากรทางการศึกษาอื่น <p>๓. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา</p> <ul style="list-style-type: none">➢ ๓.๑ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งผู้แทนผู้บริหารสถานศึกษา หรือผู้บริหารสถานศึกษาที่เรียกชื่ออย่างอื่นในหน่วยงานการศึกษา ตามที่ ก.ค.ศ.กำหนด➢ ๓.๒ ประกาศรายชื่อและหมายเลขประจำตัวผู้มีสิทธิเข้ารับเลือกตั้งเป็นผู้แทนผู้บริหารสถานศึกษา
วันจันทร์ที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๔ (เวลา ๐๙.๐๐ น. - ๑๕.๐๐ น.)	<p>ดำเนินการเลือกตั้ง -</p> <ul style="list-style-type: none">➢ ๑. กรรมการผู้แทนผู้บริหารสถานศึกษา หรือผู้บริหารสถานศึกษาที่เรียกชื่ออย่างอื่นในหน่วยงานการศึกษา ตามที่ ก.ค.ศ.กำหนด สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา แทนตำแหน่งที่ว่าง จำนวน ๑ ตำแหน่ง➢ ๒. กรรมการผู้แทนบุคลากรทางการศึกษาอื่น สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา แทนตำแหน่งที่ว่าง จำนวน ๑ ตำแหน่ง

วัน/เดือน/ปี	กิจกรรม
วันจันทร์ที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๔ (หลังปิดการลงคะแนน)	<ul style="list-style-type: none">➢ คณะกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้ง จัดให้มีการนับคะแนนและประกาศผลการนับคะแนน แล้วรายงานผลการนับคะแนนไปยังคณะกรรมการประจำเขตเลือกตั้งเพื่อรวมคะแนนทุกหน่วยเลือกตั้ง แล้วประกาศผลการนับคะแนนรวมในเขตเลือกตั้ง➢ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา รายงานผลคะแนนการเลือกตั้งไปยังสำนักงาน ก.ค.ศ.ทางโทรสาร หมายเลข ๐ ๒๒๘๐ ๑๐๙๓, ๐ ๒๒๘๐ ๒๘๒๐ <u>ติดต่อโทรศัพท์</u> หมายเลข ๐ ๒๒๘๐ ๑๑๐๔ - ๙ ต่อ ๑๐๐, ๐ ๒๒๘๐ ๑๐๙๔
วันอังคารที่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๔	<ul style="list-style-type: none">➢ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ส่งเอกสารรายงานผลการนับคะแนนพร้อมเอกสารที่เกี่ยวข้องไปยังสำนักงาน ก.ค.ศ. ภายในวันพฤหัสบดีที่ ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๔